

ย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง

เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๑๑๗/๒๕๕๖

สำนวนเลขที่ ๑๔/๔๗/๒๕๕๖ (มีมติครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

ประเภทสำนวน อุบัติเหตุ

เรื่อง รถยนต์ราชการของหน่วยงานของรัฐเกิดอุบัติเหตุชนวัว

**สรุปข้อเท็จจริง** เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ นาย ว. ผู้อำนวยการ และนาย พ. พนักงานขับรถยนต์ได้นำรถยนต์ราชการประจำหน่วยงานของรัฐเดินทางไปวัดเพื่อร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพของนาย อ. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และนาย ป. ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ขณะเดินทางกลับเวลาประมาณ ๒๒.๑๐ น. ได้ประสบอุบัติเหตุชนวัว ทำให้รถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหายคิดเป็นจำนวนเงิน ๘๖,๐๒๗.๗๒ บาท

**ความเห็นของพนักงานสอบสวน -**  
ความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เห็นว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้กับทางราชการ

**คำวินิจฉัยสั่งการของผู้แต่งตั้ง** เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด **ประเด็นที่พิจารณา** มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการหรือไม่ จำนวนเท่าใด

**กฎหมายที่พิจารณา** พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๔

**คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง** ตามสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ นาย ว. ผู้อำนวยการ และนาย พ. พนักงานขับรถยนต์ ได้นำรถยนต์ราชการประจำหน่วยงานของรัฐเดินทางไปวัดเพื่อร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพของนาย อ. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และนาย ป. ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ขณะเดินทางกลับเวลาประมาณ ๒๒.๑๐ น. ได้ประสบอุบัติเหตุชนวัวบนทางหลวง ทำให้รถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหายคิดเป็นจำนวนเงิน ๘๖,๐๒๗.๗๒ บาท เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า กรณีการขออนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการนอกเวลาราชการเพื่อไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพของนาย อ. และนาย ป. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เนื่องจากเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ นั้น เมื่อได้มีการขออนุญาตตามขั้นตอนของการขออนุญาตของส่วนราชการนั้นแล้ว ถือได้ว่าการเดินทางดังกล่าวเป็นไปเพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากได้มีวัววิ่งขึ้นมาจากข้างทางตัดหน้ารถยนต์ที่นาย พ. ขับมาโดยกะทันหันในระยะเวลากระชั้นชิด อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจึงเป็นเหตุสุดวิสัย มิได้เกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ของนาย พ. จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ

ผู้ย่อ นายปฏิพงษ์ จันทน์นิยม นิตกร

ผู้ตรวจ นายวีระวัฒน์ วัฒนกระวรรณ ผอ. วค.

